

**Điều kiện hội đủ****Chương trình Parent Pathways dành cho các bậc cha mẹ và người chăm sóc:**

- ✓ có con dưới 6 tuổi
- ✓ không có việc làm được trả lương
- ✓ sống ở nơi có nhà cung cấp Parent Pathways

**Bạn cũng phải có:**

Trợ cấp nuôi con

Trợ cấp cho người chăm sóc

Trợ cấp đặc biệt

**Bạn cũng đủ điều kiện nếu không nhận được khoản trợ cấp nào của Centrelink và:**

- ✓ dưới 22 tuổi
- ✓ nghỉ học sớm (cha mẹ không có trình độ lớp 12)
- ✓ cha mẹ hoặc người chăm sóc là người dân Bản địa

dewr.gov.au/parentpathways

**Tìm thêm thông tin ở đâu**

Bạn có thể tìm thêm thông tin về Parent Pathways tại [dewr.gov.au/parentpathways](https://dewr.gov.au/parentpathways)

**Bạn cần hỗ trợ thêm?**

Nhiều bậc cha mẹ và người chăm sóc đôi khi gặp phải những khó khăn khác. Bạn có thể trao đổi với người hướng dẫn về việc tìm kiếm sự hỗ trợ thực tế, cảm xúc hoặc cá nhân, cũng như thông tin và lời khuyên. Nếu bạn cần rời khỏi Parent Pathways hoặc tạm nghỉ, bạn cũng có thể làm như vậy.

Nếu bạn cần trợ giúp ngay lập tức, bạn có thể gọi tới Lifeline Australia theo số 13 11 14.

**Hỗ trợ các bậc cha mẹ và người chăm sóc trong việc lập kế hoạch cho tương lai của họ**

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ mục tiêu của các bậc cha mẹ trong khi họ đang làm công việc quan trọng nhất.



Tự nguyện. Cá nhân hóa. Linh hoạt.

# Parent Pathways là gì?

Parent Pathways là dịch vụ tự nguyện có thể giúp bạn xác định và đạt được các mục tiêu tương lai của mình. Dịch vụ này linh hoạt, dễ tiếp cận và có xem xét đến hoàn cảnh cá nhân của bạn.

Bạn sẽ được làm việc với một người hướng dẫn, người này sẽ hỗ trợ bạn trong suốt thời gian bạn tham gia tại Parent Pathways.

Bạn sẽ nhận được lời khuyên, hướng dẫn và nguồn lực phù hợp trong một môi trường an toàn và hỗ trợ, nơi con bạn luôn được chào đón.



# Người hướng dẫn của Parent Pathways có thể giúp bạn những gì



## Các dịch vụ ở địa phương



Hỗ trợ cho nạn bạo hành trong gia đình và trong nhà



Tham gia các nhóm cộng đồng địa phương để kết nối và hỗ trợ



Tiếp cận hoặc hỗ trợ tìm kiếm dịch vụ chăm sóc trẻ em



Kết nối bạn với các dịch vụ hỗ trợ về y tế cho bạn cùng gia đình.

## Hỗ trợ tài chính

Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ để trang trải một số chi phí cho các mục tiêu trong tương lai của mình. Các hỗ trợ có thể bao gồm trợ giúp để mua máy tính, lấy bằng lái hoặc mua công cụ, thiết bị hoặc đồng phục để hỗ trợ cho việc tìm việc làm.

Số tiền hỗ trợ tài chính phụ thuộc vào các nhu cầu riêng, mục tiêu tương lai và hoàn cảnh hiện tại của bạn.

## Kỹ năng và đào tạo

Người hướng dẫn của Parent Pathways sẽ làm việc cùng bạn để suy nghĩ về những gì bạn muốn làm trong hiện tại và tương lai. Người hướng dẫn có thể hỗ trợ bạn tham gia khóa đào tạo, lấy chứng chỉ hoặc bằng cấp hay phát triển kỹ năng mới.

